

Số: 133/BC-BPC

Tủa Chùa, ngày 10 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2024; Nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2025

(Lĩnh vực Pháp chế)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Thực hiện Thông báo số 209/TB-HĐND ngày 25/11/2024 của HĐND huyện về nội dung, thời gian tổ chức và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 21, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra Báo cáo số: /BC-UBND ngày /12 /2024 của UBND huyện và Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - An ninh năm 2025.

Qua thẩm tra báo cáo và dự thảo Nghị quyết; trên cơ sở khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện chính sách pháp luật về lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. KẾT QUẢ

1. Kết quả

Thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trong điều kiện toàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trên các lĩnh vực, nhất là ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu, thiên tai diễn biến bất thường đã tác động không nhỏ đến đời sống của nhân dân và ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các mục tiêu trên các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội song với sự nỗ lực và quyết tâm trong chỉ đạo điều hành của UBND huyện và việc tổ chức, triển khai nhiệm vụ đã bám sát vào các Nghị quyết của tỉnh, của huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-Xã hội, đảm bảo quốc phòng-An ninh năm 2024, cùng với sự tham gia vào cuộc của các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn huyện do đó huyện đã từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH đề ra, đảm bảo, giữ vững được tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội.

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 của UBND huyện và nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:

Trong năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được ổn định và giữ vững. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá-Xã hội trên địa bàn; Tích cực đấu tranh, ngăn chặn các yếu tố gây mất ổn định về an ninh, trật tự; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở.

Thực hiện tốt các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể trong kỳ đã tiếp 75 lượt công dân trong đó: Cấp huyện là 26 lượt; Cấp xã 49 lượt.

Toàn huyện đã tiếp nhận 73 đơn, trong đó:

Cấp huyện là 31 đơn; Đã giải quyết và chỉ đạo giải quyết là: 28/31 đơn; Đang xem xét giải quyết là: 03 đơn

Cấp xã là 42 đơn, trong đó: 01 đơn không đủ điều kiện thụ lý.

Đã giải quyết 36/41 đơn; Đang xem xét giải quyết 05/41 đơn.

Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo, trong năm đã tiến hành 04 cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch thanh tra 2024 và đã ban hành 04 kết luận thanh tra, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 281, 85 triệu đồng, đồng thời kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 36 cá nhân và tiến hành 01 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với CT UBND 03 xã: Huổi Sớ; Tủa Thàng và Mường Đun, qua thanh tra không phát hiện tham nhũng.

Tích cực chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, thực hiện các nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện tốt các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp...

Công tác Quốc phòng- An ninh được quan tâm, thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy rừng, huy động kịp thời các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại xã Mường bán; Đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân theo kế hoạch tỉnh giao; Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ huyện và thực hành diễn tập đậy tại xã Mường bán; Cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Lao Xả Phình năm 2024.

Thực hiện tốt các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, ATGT, đề án 06 của chính phủ, đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của huyện với các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với cán bộ và nhân dân các dân tộc chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

- Một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp nhất là tội phạm về ma tuý có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Chất lượng giải quyết một số tin báo tội phạm, điều tra giải quyết một số vụ án còn chậm.

Công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật có lúc, có nơi chưa thực sự hiệu quả, công tác nắm tình hình và dự báo tình hình của một số cơ quan, đơn vị nhất là ở cơ sở còn hạn chế.

Ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của một bộ phận người dân chưa được tốt thậm chí có lúc, có nơi đã trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp tay cho tội phạm.

Tình trạng, khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản là gỗ và ngoài gỗ trái phép vẫn còn xảy ra.

- Tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT vẫn tiếp tục diễn ra khá phổ biến.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025 của UBND huyện đã đề cập trong báo cáo, Ban đề nghị UBND huyện trong quá trình chỉ đạo, điều hành cần quan tâm một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở, tăng cường công tác phòng, chống và ngăn ngừa các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

2. Đẩy mạnh công tác xây dựng củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; tăng cường thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

3. Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản; quản lý bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý liên quan đến các lĩnh vực. Đẩy mạnh triển khai việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lâm nghiệp, đất ở cho người dân trên địa bàn huyện.

III. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Việc ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2025 là đúng thẩm quyền của HĐND huyện.

2. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - An ninh của huyện. Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết.

3. Về thể thức: Dự thảo Nghị quyết đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật.

4. Về căn cứ ban hành: Ban Pháp chế nhất trí với các căn cứ đã trình bày trong dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân huyện trình;

Trên đây là báo cáo phối hợp thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế- Xã hội, đảm bảo Quốc phòng- An ninh năm 2024 và Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - An ninh năm 2025.

Ban Pháp chế HĐND huyện gửi Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- TT huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện (B/c);
- Lđ UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Ban KT-XH HĐND huyện (TH);
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- Lưu VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Lờ A Tráng